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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fánamerkingar á strætisvögnum 
 
Borgarstjórn beinir því til stjórnar Strætó bs. að sá siður verði endurvakinn að skreyta 
strætisvagna með fánum við ákveðin tækifæri, þ.e. á helstu fánadögum íslenskum og á 
þjóðhátíðardögum helstu vinaþjóða. 


